

การแต่งงานในประเทศเยอรมนี: สิทธิของสตรีไทย

วีซ่าและการอนุญาตอยู่อาศัย

หลังจากได้มีการสมรสกับคู่สมรสสัญชาติเยอรมันเกิดขึ้นแล้ว

คนไทยสามารถที่จะได้รับวีซ่าเข้าเมืองหรือวีซ่าอนุญาตสำหรับการใช้ชีวิตในประเทศเยอรมนีนั้นก่อนอื่นจะได้รับ ๑ ถึง ๓ ปี หากคู่สามีภรรยาทั้งสองคนใช้ชีวิตด้วยกัน

คนไทยสามารถที่จะเรียกร้องสิทธิในการขอต่อวีซ่าด้วยการช่วยเหลือจากฝ่ายเยอรมัน

หากทางฝ่ายเยอรมันนั้นไม่ยินยอมที่จะให้ความร่วมมือ หรือหากทางจะกลับแก้งในการขอต่อวีซ่าแล้ว

ทั้งๆที่ภาวะชีวิตครอบครัวของทั้งสองคนยังดำเนินอยู่

ก็สามารถที่จะยื่นเรื่องนี้ขอความช่วยเหลือจากทนายความได้ทันที

หากคนไทยได้ใช้ชีวิตคู่สมรสกับคนเยอรมันอย่างน้อย ๒ ปีแล้ว

ก็สามารถที่จะได้รับการอนุญาตให้อยู่ใช้ชีวิตในประเทศเยอรมนีอย่างอิสระเป็นตัวเองได้

ในกรณีที่ชีวิตคู่สมรสนั้นน้อยกว่า ๒ ปี

ก็ยังสามารถที่จะยื่นเรื่องใช้สิทธิเรียกร้องขอวีซ่าอนุญาตใช้ชีวิตของตนได้เช่นกัน

แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่สำหรับคนต่างด้าว (Ausländerbehörde)

จะยอมรับการแตกแยกของชีวิตคู่สมรสในเฉพาะกรณีรุนแรงเท่านั้น

หากทางฝ่ายคนไทยมีหลักฐานยืนยันได้ว่า ได้มีความรุนแรงเกิดขึ้นในชีวิตคู่สมรส เช่น การทำร้ายร่างกาย

การลบลู่คู่ถูก การข่มขืน หรือการทำร้ายทางจิตเกิดขึ้น หรืออื่นๆ หากข้ออ้างบนดังกล่าวได้เกิดขึ้น

ฝ่ายคนไทยต้องทำการแจ้งความโดยทันที หรือไม่เช่นนั้นก็ปรึกษาทนายความ

เพราะไม่เช่นนั้นแล้วจะลำบากมากในภายหลัง ที่จะหาหลักฐานมาแสดงว่าได้มีการทำร้ายเหล่านี้เกิดขึ้นในคู่สมรส

หากชีวิตคู่สมรสนั้นมีมากกว่า ๓ ปี และสถานภาพทางเศรษฐกิจของทั้งคู่อยู่ในระดับที่ดี

ฝ่ายคนไทยนั้นก็สามารถที่จะได้รับวีซ่าอนุญาตให้อยู่ได้อย่างไร้กำหนด

เมื่อใดที่ฝ่ายคนไทยนั้นได้รับวีซ่าไร้กำหนดแล้ว

ก็จะมีสิทธิอยู่ในประเทศเยอรมนีได้โดยไม่มีเงื่อนไขที่ต้องขึ้นอยู่กับคู่สมรสฝ่ายเยอรมันต่อไป

ในกรณีที่ฝ่ายสามีเยอรมันได้ใช้คำพูดไปในทางขู่ขี้ขี้ว่า หากมีการหย่าเกิดขึ้นฝ่ายคนไทยนั้นก็ต้องเสียวีซ่านี้ไป

ตรงนี้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

ข้อมูลสำหรับคำครองชีพ ค่าเลี้ยงดู บ้านที่อยู่ และ ทรัพย์สินสมบัติ

ตราบใดที่คู่สมรสทั้งสองนั้นยังดำรงชีวิตร่วมกัน

ภรรยาคนไทยนั้นมีสิทธิที่จะเรียกร้องการรับผิดชอบคำครองชีพของตนจากสามีเยอรมันได้เสมอ

นอกเหนือจากนั้นแล้วฝ่ายภรรยาสามารถใช้ชีวิตอยู่ในบ้านและเข้าออกได้อย่างอิสระ นั้นหมายความว่า

ภรรยาจะมีกุญแจบ้านไว้กับตน

ภายหลังการหย่านั้นภรรยายังสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านได้ หากฝ่ายคนไทยไม่มีรายได้เลย
หลังจากการหย่าร้างนั้นก็ยังสามารถที่จะทำการเรียกร้องค่าครองชีพจากคู่สมรสเยอรมันได้
หากฝ่ายคู่สมรสเยอรมันนั้นมีสถานภาพแจ้งตงงาน ทางฝ่ายไทยนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำการเรียกร้องค่าครองชีพได้

หากคู่สามีภรรยาที่มีบุตรร่วมกัน ทั้งสองฝ่ายก็ต้องทำการตกลงในเรื่องการเลี้ยงดูบุตรต่อกัน ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ของคู่สมรสที่จะใช้สิทธิในการปกครองบุตรได้เพียงฝ่ายเดียว แม่เด็กที่เป็นคนไทยนั้นมีสิทธิต่อบุตรของตน
ถึงแม้ว่าผู้เป็นแม่นั้นจะไม่พูดเยอรมันได้ดีก็ตาม หากบุตรนั้นใช้ชีวิตอยู่กับฝ่ายสามี
ผู้เป็นแม่คนไทยก็มีสิทธิที่จะไปมาหาสู่บุตรของตนได้เป็นประจำ

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของคู่สามีภรรยาที่ได้รับหน้าที่เลี้ยงดูบุตร
สามารถที่จะเรียกร้องค่าเลี้ยงดูสำหรับบุตรได้จากอีกฝ่ายหนึ่ง ในกรณีที่ไม่มีกรจ่ายเกิดขึ้นนั้น
เรื่องค่าครองชีพและค่าเลี้ยงดูบุตรก็ต้องถูกยื่นฟ้องต่อศาล จนกว่าจะได้รับค่าเลี้ยงดู
ผู้เสียหายก็สามารถที่จะไปขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลได้จาก Sozialamt

ในกรณีหย่านั้นทรัพย์สินภายในบ้านก็ต้องถูกแบ่งกัน
การแบ่งนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความแสดงตนเป็นเจ้าของต่อสิ่งนั้นๆในบ้าน หากแต่ตามความยุติธรรมต่อกัน
นั้นก็หมายความว่า ถึงแม้ว่าภรรยาคนไทยนั้นไม่มีสิ่งของใดเลยภายในบ้านซึ่งตนเป็นเจ้าของ
ก็ยังมีสิทธิที่สามารถจะได้รับส่วนแบ่งจากเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้ในบ้านได้ หากฝ่ายสามีนั้นไม่ยินยอม
ก็สามารถที่จะทำการฟ้องร้องสิทธิของตนต่อศาลได้

ทรัพย์สินสมบัติที่ได้เข้ามาเพิ่มพูนในระหว่างชีวิตคู่จำเป็นต้องถูกแบ่งต่อกัน
หากคู่สามีภรรยาคู่หนึ่ง ไม่ได้ทำหนังสือสัญญาคู่สมรส
สามีหรือภรรยาที่มีทรัพย์สินมากกว่านั้นก็ต้องถูกทำการแบ่งครึ่งให้กับอีกฝ่ายที่ไม่มี
การแบ่งแยกทรัพย์สินนั้นจะถูกกระทำในระหว่างขั้นตอนของการหย่าจากศาล
ค่าครองชีพนั้นสามารถที่จะได้รับแม้ว่าทั้งคู่จะหย่าขาดกันแล้วก็ตาม เป็นระยะเวลาหลายปี
หากว่าฝ่ายหนึ่งนั้นมีรายรับที่สูงกว่ากัน

หนังสือสัญญาของคู่สมรสที่คนไทยได้ทำไว้ก่อนการสมรสนั้น
ซึ่งในข้อความที่ได้ระบุไว้ของการขอมสละสิทธิต่าง ๆ นั้น สามารถที่จะฟ้องร้องค้านได้
หลังจากการตัดสินใจหย่าแล้วหนังสือสัญญาคู่สมรสนั้น

ซึ่งในข้อความที่ได้ระบุไว้ นั้นมีผลทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบ ก็จะถูกยกเลิกไป
แต่ก่อนอื่นนั้นควรจะปรึกษากับลทนายความก่อนว่า
สามารถที่จะฟ้องร้องค้ำช้อระบุในหนังสือสัญญาสมรสได้หรือไม่